

น้ำดื่มเอื้ออาทร

คมลัมน์สบายๆ สไตลไมตรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2546

เพื่อนผมหลายคนยืนยันว่าที่บ้านของเขาต้มน้ำประปาเป็นหลัก เพียงแต่ไม่ได้ต้มจากก๊อก ใช้วิธีเปิดน้ำจากก๊อกใส่ภาชนะไว้ก่อน มีอยู่รายหนึ่งบอกว่า เขาจะเปิดน้ำประปาใส่ตุ่มไว้เลย ชั่งน้ำไว้สักวันสองวันน้ำประปาจะไม่มีการคลอรีนให้น่ารังเกียจ

โรงเรียนเกือบทุกแห่งใช้น้ำประปานั้นแหละให้นักเรียนดื่ม แม้โรงแรมชั้น 1 ก็เริ่มนำน้ำประปามาใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารใส่ขวดไว้ดื่มและอื่น ๆ กันมากขึ้นทุกวัน ทั้งนี้ก็เพราะได้รับการยืนยันจากการประปานครหลวงว่า “น้ำประปาดื่มได้”

ถึงแม้การประปานครหลวงมั่นใจว่าน้ำที่ผลิตได้ดื่มได้ปลอดภัย แต่ก็ไม่อยากจะรับรองคุณภาพน้ำของตัวเอง จึงได้ไปขอแรงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อรับรอง ซึ่งปรากฏผลเป็นที่แน่ชัดทุกท้องที่ของกรุงเทพฯว่า น้ำประปาดื่มได้

เหตุที่การประปานครหลวงรณรงค์ให้ประชาชนหันมาต้มน้ำประปา ไม่ได้เพื่อต้องการขายน้ำให้ได้เยอะ ๆ เพราะแค่นำมาดื่ม ขายเพิ่มได้ไม่มาก แต่ที่ต้องการทำเรื่องนี้ก็เพื่อช่วยให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินค่าซื้อน้ำดื่มที่ใสขวดขายในราคาแพง อีกทั้งน้ำขวดยังจะมีผลเสียในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย คือพอต้มน้ำจากขวดพลาสติกเสร็จก็จะทิ้งขวด สร้างภาระให้กับ กทม. และที่น่าเสียดายที่สุดก็คือมูลค่าของน้ำในขวดแต่ละขวดไม่ถึงสตางค์ แต่ต้องทิ้งขวดราคาหลายบาท

หากผู้คนในกรุงเทพฯหันมาต้มน้ำประปาจะใช้เงินน้อยมาก คือ ลิตรละประมาณ 1 สตางค์เท่านั้น หากซื้อน้ำขวดจะมีราคาถึง 10 บาท ราคาน้ำประปาถูกกว่าตั้งพันเท่า ถ้ามาน้ำประปายังส่งให้ถึงบ้านด้วย แคเปิด ก๊อกน้ำก็จะไหลออกมาจากกรก๊อกให้ใช้ได้ใช้ ก็เพราะแบบนี้เองคนกรุงเทพฯจึงหันมาต้มน้ำประปามากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวย

แล้วอยู่ ๆ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชา มาสินนท์ นิกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ ได้ทำโครงการน้ำดื่มเอื้ออาทร โดยเปิดตัวไปแล้วที่คลองเตย พร้อมกับได้เชิญท่านนายกษัตริย์ ชินวัตร เปิดงานเสียด้วยในคำกล่าวเปิดงานของท่านนายกษัตริย์พอสรุปได้ว่า รัฐบาลจะจัดตั้ง ดุหยอดเหรียญ ราคาถูกลิตรละ 1 บาท โดยจะมอบให้บริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้ออกแบบติดตั้ง

ทางด้านนายประชา มาสินนท์ กล่าวว่าเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชนรวมทั้งสิ้น 5,000 ตู้ที่มีโครงการดุหยอดเหรียญหรือน้ำดื่มเอื้ออาทรออกมานี้ ผมเข้าใจเอาเองว่า ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยคงไม่ได้ปรึกษากับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอน เพราะนโยบายขัดกัน

กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าน้ำประปาดื่มได้ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะต้องผ่านตู้หยอดเหรียญ

การให้ชาวบ้านต้มน้ำแล้วต้องหยอดเหรียญ ถึงแม้ลิตรละ 1 บาท ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดี เพราะน้ำประปาดื่มได้ ลิตรละเพียง 1 สตางค์เท่านั้น

ขอย้ำตัวเลขให้แน่ชัดอีกครั้ง ถ้าใช้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1 ลิตร ราคาเท่ากับ 1,000 บาท ขณะที่ต้มน้ำประปา จะมีราคาแค่ 10 บาทเท่านั้น เห็นตัวเลขแล้วต่างกันเยอะมาก แล้วยังต้องเสียเงินงบประมาณค่าซื้อตู้หยอดเหรียญไปติดตั้งอีก ซึ่งคงต้องจ่ายเงินกว่า 100 ล้านบาท ถ้าติดตั้งให้ครบตามโครงการ เอาเงินค่าซื้อตู้ไปทำอย่างอื่นไม่ได้ดีกว่าหรือ

เมื่อเป็นเช่นนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ควรอยู่นิ่งเฉย เพราะเป็นผู้ให้คำรับรองว่าน้ำประปาดื่มได้ไม่ใช่ หรือ หากไม่เชื่อให้ถาม คุณณรงค์ วิชัยดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อดีตประธานบอร์ดการประปานครหลวงได้

ไมตรี ลิมปิชาติ